

# LÁ THƯ ban phụ trách

Với sự tích cực của các Ai Hữu trong việc ủng hộ tài chánh, cũng như đóng góp bài vở và tin tức, Ban Phụ Trách Miền Nam Cali đã phát hành được số 12, nhân dịp ngày 30/4 theo như thông lệ.

Rút kinh nghiệm lần trước bị trễ nên anh em trong ban phụ trách số này đã bắt tay ngay vào việc ấn hành Lá Thư để kịp phát hành đúng ngày 30/4. Lá Thư kỳ này đến tay các anh em được là phải kể đến công sức của anh Ai Văn: một mình ta xung hũu kích, viết thơ, điện thoại liên lạc, đọc thực anh em viết bài, ủng hộ cho Lá Thư, nên mặc dù chỉ có một thời gian ngắn (chưa đầy 2 tháng) nhưng bài vở số này tưởng đối khá dồi dào, nhất là đã có những bài viết về Việt Nam sau ngày 30/4/1975 do một số anh em vừa vượt biên viết.

Ngoài ra kỳ này có các bài nêu lên ý kiến về việc chính thức thành lập HỘI AI HỮU CÔNG CHÁNH. Ban Phụ Trách ước mong TẤT CẢ anh em đóng góp ý kiến về vấn đề này hầu chúng ta có được một ý kiến chung. Sau 4 năm xa quê, kể từ ngày chân ướt chân ráo đến định cư tại các nước khác nhau, phần lớn anh em ta đều đã có được công ăn việc làm tương đối, (lạc nghiệp), đã mua được nhà (an cư), có ban còn đủ nhà để cho thuê nữa..., có ban khác thì đã hay sẽ kinh doanh, đầu tư, làm ăn lớn ở xứ người, nên lúc này bàn đến việc hợp thức hóa hoạt động của chúng ta cũng không phải là quá sớm!

Kính thông báo cùng tất cả các Ai Hữu rõ là:

LÁ THƯ CÔNG CHÁNH số 13 sẽ do Anh em miền Bắc Cali phụ trách. Trong buổi họp tại nhà anh Nguyễn Mạnh Hoàn, nhân ngày "trung thu" (21/4/1979), các anh em miền Bắc Cali đã ủy thác trách nhiệm phát hành Lá Thư số tới cho anh BÙU HIỆP.

Lá Thư số 13 sẽ dự định phát hành vào khoảng đầu tháng 9/1979. Vậy kính yêu cầu các Ai Hữu liên lạc, đóng góp bài vở cũng như ủng hộ tài chánh theo địa chỉ sau:

Anh BÙU HIỆP  
9189 Castlebar Way  
Sacramento / Ca. 95826  
Phone: (916) 366-7453

Ban Phụ Trách Miền Nam Cali thành thật cảm ơn tất cả các Ai Hữu đã tích cực đóng góp bài vở, tin tức, ủng hộ tài chánh cho các số 10, 11, 12 và ước mong các Ai Hữu sẽ tiếp tục ủng hộ Ban Phụ Trách Miền Bắc Cali trong các số sắp đến hầu duy trì được Lá Thư của chúng ta mỗi ngày một thêm phong phú.

BAN PHỤ TRÁCH MIỀN NAM CALI THÀNH THẬT CHÚC BAN PHỤ  
TRÁCH MIỀN BẮC CALI THÀNH CÔNG TRONG VIỆC DUY TRÌ  
LÁ THƯ CÔNG CHÁNH HẦU TRẬT CHẬT TÌNH AI HỮU CỦA CHÚNG  
TA

Santa Ana, ngày 21 tháng 4 năm 1979  
TM Ban Phụ Trách Miền Nam Cali

  
PHAM NGOC LAN